

'อีเอ'จัดงบ'250ล้าน' ตั้ง'กลุ่มช่วยกัน'สู้โควิด

กรุงเทพธุรกิจ ● หลังจากการร่วมมือกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มจะทุเลาลงมาบ้าง แต่เมื่อการแพร่ระบาดยังไม่หมด ทุกๆ ฝ่ายก็ยิ่งจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

สมโภชน์ อานุทัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ได้ทำหนังสือตอบกลับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยความรู้สึกชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน และทีมงานที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในภารกิจการนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤติในครั้งนี้ และมีพัฒนาการที่ดียิ่งมาเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ตามข้อจำกัดการอนามัยโลกคาดการณ์ว่า สถานการณ์โควิด-19 จะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องหาวิธีที่จะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้น้อยที่สุด จนกว่าจะมีวัคซีนและยารักษาโรค

ด้วยเหตุนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA จึงได้ตั้ง "กลุ่มช่วยกัน" ขึ้นเพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ออกแบบให้เหมาะสม แล้วนำมาปรับใช้กับประเทศไทยอย่างได้ผล ด้วยงบประมาณที่ไม่สูงแต่ได้ประสิทธิผลในวงกว้าง โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการ

'กลุ่มช่วยกัน' สนับสนุนสู้โควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี

รณรงค์การใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ให้แพร่หลายมากที่สุด

'ช่วยกัน' ทำอยู่ 150 ล้านบาท	ติดตั้งเครื่องกำจัดไวรัสในระบบปรับอากาศ ส่วนกลางของ sw.ทั่วประเทศ 100 แห่ง	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยปกติ ให้สามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อได้มากขึ้น 1,000 ห้อง	อาคารที่พักที่สมัครใจ เพื่อเป็นที่พักของผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการ 1,000 ห้อง
'ช่วยกัน' ทำเพิ่ม 100 ล้านบาท	ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องพักปกติ เช่น ไรนาล์ม คอนโด รองรับผู้ส่งสัยติดเชื้อ 1,000 ห้อง	คัดอุปกรณ์ กำจัดยาล้างมือเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล 500 เตียง	ผลิตหน้ากากแรงดันบวก เพื่อแพทย์และประชาชนทั่วไป ใช้ป้องกันเวลาตรวจผู้ป่วย หรือออกไปที่คนหนาแน่น 10,000 ชุด
จัดหาเครื่อง RT-PCR พร้อมน้ำยาตรวจ ให้สามารถตรวจได้ทั่วถึง 10,000 ตัวอย่าง/วัน	ผลิตเครื่องผลิตไอโซน ให้แพทย์และประชาชน 1,000 เครื่อง	ร่วมกับ สวทช. ก้าววิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิว สำหรับฆ่าเชื้อเบคทีเรีย และไวรัส เพื่อลดการติดเชื้อ	ผลิตตู้ฆ่าเชื้อ UVC ให้แพทย์และประชาชน 3,000 ตู้ และกล่องฆ่าเชื้อ UVC 3,000 กล่อง

ไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงแผนงานในอนาคต อาทิ ติดตั้งเครื่องกำจัดไวรัสในระบบปรับอากาศ ส่วนกลางของโรงพยาบาล 100 แห่ง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยปกติ 1,000 ห้อง ทำประกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 50,000 คน เป็นต้น

"ผมคิดว่าหากเรามองวิกฤติให้เป็นโอกาส วิกฤติครั้งนี้ก็อาจเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยของเราจะสามารถเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือด้านสาธารณสุขสำหรับใช้ในประเทศ สิ่งที่ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา นั้น ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ใดสนใจนำไปพัฒนาต่อยอด และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ไว้ได้ ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถต่อยอดความเข้มแข็งด้านการแพทย์ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม

นอกจากการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสให้กับประชาชนแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือ การหาจุดสมดุลใหม่ของการระงับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการคืนการใช้ชีวิตของคนในสังคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติให้มากที่สุด แต่ก็ยังคงต้องป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความจำเป็น

ที่จะต้องเปิดประเทศ จากการระดมสมองร่วมกับหน่วยงานหลายฝ่ายรวมถึง "กลุ่มช่วยกัน" กลุ่ม Code for Public, Blockfint และกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระที่มีความเชี่ยวชาญ จึงได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า "หมอชนะ" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และเอกชนหลายแห่ง โดย "หมอชนะ" เป็นเพียงแอปพลิเคชันเดียวที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการเปิดเมือง ทำให้ผู้ใช้ได้ทราบความเสี่ยงของตนเองจากกิจกรรมและบุคคลที่ตนเองได้ใกล้ชิดในช่วงเวลา 14 วันที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มจุดเด่นจากการนำ Bluetooth มาทำงานร่วมกับ GPS ทำให้สามารถติดตามได้ว่าผู้ใช้ได้เคยใกล้ชิดผู้ป่วยหรือได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงและใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในระยะรัศมี 5 เมตร จึงทำให้สามารถคัดแยกผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อในวงที่แคบลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กำลังจะเปิดเมือง จำเป็นต้องมีการผลักดันและเชิญชวนให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ให้มีจำนวนมากเพียงพอ เพื่อให้แอปพลิเคชันมีข้อมูลที่จะเตือนผู้ใช้แอปพลิเคชันและสังคมได้อย่างแม่นยำ